

แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 ประจำปีงบประมาณ 2558

เป้าประสงค์ :มีการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้การสอนและการวิจัยสำหรับกายภาพต่อองค์ความรู้ชุมชน
 กลยุทธ์ที่ 1 :บริการทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อองค์ความรู้ชุมชน
 มาตรการที่ 1 :ให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้		ตัวอย่างเป็นรูปธรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		
1.1 พัฒนาระบบและกลไก การบริการวิชาการ เพื่อให้ เกิดการบูรณาการกับ เรียนการสอนและวิจัย	1.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการ บริการวิชาการแก่สังคม ที่บรรลุตามแผน	75	ปี 57	1.จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จัดทำคู่มือบริการทางวิชาการ 2.พิจารณาคู่มือโดยคณะกรรมการ บริการทางวิชาการแก่สังคม 3.ประกาศใช้เป็นแนวทางการ ดำเนินงาน 4.ทบทวนหลังจากการใช้งา นไปแล้ว 2 ปี	-หน่วยบริการทางวิชาการ สังคม
		80		1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา ชุมชนตำบลบ่อนหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 2.กำหนดให้หน่วยงานมีชุมชน เป้าหมายสู่ความเข้มแข็งและพึ่งพา ตนเองได้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในระยะ 3-5 ปี อาทิ	-หน่วยบริการทางวิชาการ แก่สังคม -หน่วยงานในวิทยาลัย
	2.โครงการพัฒนาชุมชนตำบล บ่อนหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน -กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพ ด้านการตลาดและช่องทางการจัด จำหน่ายสินค้า			1.ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการในชุมชนทราบ ช่องทางตลาดการจัด จำหน่ายสินค้า	

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้		เป้าหมาย	ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี	หน่วยงานรับผิดชอบ		
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ					
				ปี 57	<p>1.ชุมชนตำบลบ่อหิน</p> <p>1.1 บ้านปากคลอง</p> <p>1.2 บ้านตุน</p> <p>3.จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม</p> <p>4.กำกับให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน</p> <p>5.รายงานและสรุปผลการดำเนินงานในชุมชนเป้าหมายทุกระยะเวลาอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในแต่ละด้าน เพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป</p>			
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมในชุมชน	<p>-กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน</p> <p>-กิจกรรมย่อยที่ 5 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ</p>	<p>1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้</p>	<p>1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนรู้จักเทคนิคการพูดภาษา</p>	80	<p>1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</p> <p>2.กำหนดให้หน่วยงานมีชุมชนเป้าหมายสู่ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะ 3-5 ปี อาทิ</p> <p>1.ชุมชนตำบลบ่อหิน</p> <p>1.1 กลุ่มแม่บ้านบ้านปากคลอง</p> <p>1.2 กลุ่มเตยป่าหนับบ้านตุน</p>	<p>-หน่วยบริการทางวิชาการ</p> <p>แก่งลิ่งคม</p> <p>-หน่วยงานภายในวิทยาลัย ฯ</p>		
		ตัวชี้		เป้าหมาย				

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปี 57	ตัวชี้วัด/ตัวชี้เป้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	
		ปี 57	<p>อังกฤษกับผู้ใช้บริการ</p> <p>คุณภาพ</p>	<p>ตัวชี้วัด/ตัวชี้เป้า</p> <p>3. จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม</p> <p>4. กำกับให้หน่วยงานดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานทุก</p> <p>5. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานในชุมชนเป้าหมายทุกกระยะอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในแต่ละด้าน เพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p>
1.3 ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคโมเดลที่เหมาะสมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ตั้งมาของท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนและเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	<p>1. กิจกรรมย่อยที่ 3 การอบรมมีคู่เทศก์ทางทะเล</p> <p>2. กิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน</p>	80	<p>1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับมีคู่เทศก์ทางทะเล</p> <p>1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนจัดทำบัญชีครัวเรือน</p>	<p>- หน่วยงานบริการทางวิชาการ</p> <p>แก่สังคม</p> <p>- หน่วยงานในวิทยาลัยฯ</p>	
	<p>3. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์</p> <p>4. โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น</p>	20 คน	<p>1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและมีมีความรู้ด้านยุวมัคคุเทศก์</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ</p> <p>2. จัดทำแผนการติดตามประเมินผลโครงการและติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการปีละ 2 ครั้ง</p> <p>3. ดำเนินโครงการตามสำรวจความต้องการโครงการบริการวิชาการ</p>	
แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด/ตัวชี้เป้า	หน่วยงานรับผิดชอบ	
		ปี 57	อังกฤษกับผู้ใช้บริการ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้เป้า	

	<p>5.โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับ AEC</p> <p>6.โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์</p>	<p>1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ</p> <p>1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางบัญชีทางบัญชีเพิ่มขึ้น</p>	<p>35 คน</p> <p>80</p>	<p>4.สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ เสนอผู้บริหาร</p>	<p>-หน่วยบริการทางวิชาการ</p> <p>-ในหน่วยงานในวิทยาลัยฯ</p> <p>-สถาบันวิจัยและพัฒนา</p>
<p>1.4</p>	<p>วิจัยและพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการแก่สังคม</p>	<p>1.วิจัยและพัฒนาต่อยอดจากการบริการทางวิชาการแก่สังคม</p>	<p>1 ชิ้น</p>	<p>1.ส่งเสริมให้หน่วยงานนำความรู้และประสบการณ์ทำวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากบริการวิชาการได้รับการเผยแพร่ในประชุมวิชาการหรือสื่อสิ่งพิมพ์</p>	<p>-หน่วยบริการทางวิชาการ</p> <p>-หน่วยงานในวิทยาลัยฯ</p> <p>-สถาบันวิจัยและพัฒนา</p>
<p>1.5</p>	<p>เผยแพร่ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สาธารณะ</p>	<p>1.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านสื่อทุกรูปแบบสู่สาธารณะ</p> <p>2.มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคม</p>	<p>75</p>	<p>1.ส่งเสริมให้หน่วยงานเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านสื่อทุกรูปแบบสู่สาธารณะ เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ เว็บไซต์ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น</p> <p>2.ประเมินผลการเผยแพร่ ผ่านสื่อจากผู้บริโภคและจัดทำรายสรุปผล</p>	<p>-หน่วยบริการทางวิชาการ</p> <p>-แก่สังคม</p> <p>-หน่วยงานในวิทยาลัยฯ</p> <p>-หน่วยสารสนเทศ</p> <p>-หน่วยประชาสัมพันธ์</p>
<p>แผนงาน</p>	<p>โครงการ/กิจกรรม</p>	<p>จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับผลการเผยแพร่ประจำปี</p> <p>2.มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคม</p>	<p>2 เรื่อง</p>	<p>1.จัดตั้งคณะกรรมการคัดกรองแนวปฏิบัติที่ดีและผลสำเร็จจากการให้บริการทางวิชาการ</p>	<p>-หน่วยบริการทางวิชาการ</p> <p>-แก่สังคม</p> <p>-หน่วยงานในวิทยาลัยฯ</p>
<p>แผนงาน</p>	<p>โครงการ/กิจกรรม</p>	<p>ตัวชี้</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <p>เชิงคุณภาพ</p>	<p>เป้าหมาย</p> <p>ปี 57</p>	<p>ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p>

			<p>2.สังเคราะห์เป็นบทวิทยานิพนธ์ทางวิชาการ ที่อ่านและเข้าใจง่าย</p> <p>3.รวบรวมและเสนอสู่สาธารณะในรูปแบบ แบบของสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ พ็อคเก็ตบุคคา หรือ สื่อมัลติมีเดีย เช่น อีบุค (E-book) หรือเว็บไซต์</p> <p>4.ประเมินความพึงพอใจจากการรับ ข้อมูล</p>	<p>-หน่วยสารสนเทศ -หน่วยประชาสัมพันธ์</p>
	<p>3.กิจกรรมการจัดทำรายงาน ประจำปีด้านการบริการทาง วิชาการแก่สังคม</p>	<p>1.รายงานประจำปี (เล่ม) 1 เล่ม</p> <p>รายงานประจำปีมีคุณภาพในระดับดี</p>	<p>1.จัดตั้งคณะกรรมการทำงาน รายงานประจำปี</p> <p>2.ประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงาน</p> <p>3.เสนอผู้บริหารอนุมัติ</p> <p>4.จัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน</p>	<p>-หน่วยบริการทางวิชาการ แก่สังคม</p> <p>-หน่วยงานในวิทยาลัยฯ</p> <p>-หน่วยสารสนเทศ</p> <p>-หน่วยประชาสัมพันธ์</p>